

**BỘ TƯ PHÁP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2243/BTP-CCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

V/v góp ý dự thảo Chỉ thị của TTg về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội

BAN PHÒNG UBND T. LANG SON	
Số: 2165	.....
ĐẾN	Ngày: 10/7/17
CHỖ:	.....

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua, việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường gia đình thay thế phù hợp. Tuy nhiên, việc thực thi Luật và Công ước La Hay vẫn còn nhiều hạn chế như: một số lượng lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập chưa được quan tâm tìm gia đình thay thế; còn có sự phân biệt giữa các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài; nhiều nước nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi lo ngại về sự thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài và các tổ chức con nuôi nước ngoài tại địa phương.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay, đáp ứng nhu cầu tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội. Để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Chỉ thị.

Ý kiến góp ý của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Con nuôi) trước ngày 28/7/2017.

(Xin gửi kèm theo Công văn này Dự thảo Chỉ thị, dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chỉ thị)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCN.

KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG



Nguyễn Khánh Ngọc

Số: /CT-TTg

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp xã hội**

Trong thời gian qua, việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (sau đây gọi tắt là Công ước La Hay) đã giúp cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường gia đình thay thế phù hợp, để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Trong giai đoạn 2011 - 2016, trên toàn quốc có 17.657 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước và nước ngoài. Việc này phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Tuy nhiên, việc thực thi Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay vẫn còn nhiều hạn chế. Về công tác nuôi con nuôi trong nước, trong 06 năm vừa qua, hàng năm trên toàn quốc chỉ có khoảng 0,4% (98/22.000) trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội được giải quyết cho làm con nuôi. Về nuôi con nuôi nước ngoài, hàng năm chỉ có khoảng 1,3% (288/22.000) trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài và chủ yếu là trẻ em thuộc diện khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo; số lượng các cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài còn hạn chế và chủ yếu là các cơ sở công lập (64/413 cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định); vẫn còn 30/63 tỉnh/thành phố chưa thực hiện công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Điều 15 Luật nuôi con nuôi; các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài và tổ chức con nuôi nước ngoài khi nhận con nuôi ở địa phương chưa có cơ chế quản lý.

Thực trạng trên dẫn đến một số lượng lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập chưa được chỉ định không được quan tâm tìm gia đình thay thế trong nước và nước ngoài; còn có sự phân biệt giữa các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trong việc giải quyết cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài; nhiều nước nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi lo ngại về sự thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài và các tổ chức con nuôi nước ngoài tại địa phương.

Nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên là do các cơ quan có liên quan ở địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa nhân đạo và mục đích của công tác nuôi con nuôi đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chưa thực hiện hết

chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi; chưa theo kịp những thay đổi cơ bản về việc giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài phải tách bạch với hoạt động hỗ trợ nhân đạo và minh bạch vấn đề tài chính trong quá trình giải quyết việc nuôi con nuôi; một số quy định pháp luật về nuôi con nuôi còn chưa phù hợp với thực tiễn.

Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay nhằm đáp ứng nhu cầu tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về nuôi con nuôi; rà soát, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết việc nuôi con nuôi.

2. Về công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội:

- Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn địa phương lập, theo dõi và quản lý danh sách trẻ em ở cơ sở trợ giúp xã hội cần tìm gia đình thay thế trong nước và nước ngoài.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc cơ sở trợ giúp xã hội lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước và nước ngoài và kịp thời phê duyệt danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế.

3. Về việc chỉ định và mở rộng diện cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài:

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đánh giá điều kiện của các cơ sở trợ giúp xã hội để chỉ định hoặc chỉ định thêm cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập hay ngoài công lập.

4. Về việc bảo đảm kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương:

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước cho các cơ quan liên quan ở địa phương trong công tác nuôi con nuôi theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

5. Về việc quản lý các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài và tổ chức con nuôi nước ngoài:

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cơ sở trợ giúp xã hội tuân thủ đúng quy định pháp luật về tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản

hỗ trợ của cha mẹ nuôi người nước ngoài và tổ chức con nuôi nước ngoài và hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Về việc tăng cường theo dõi tình hình thi hành Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay:

- Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường kỳ và đột xuất việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi.

- Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế về nuôi con nuôi. Trong năm 2018, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi. Trong năm 2020, tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Luật nuôi con nuôi phục vụ cho việc nghiên cứu khả năng sửa đổi, bổ sung Luật nuôi con nuôi.

- Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nuôi con nuôi, ý nghĩa nhân đạo và mục đích của việc giải quyết nuôi con nuôi nhằm thực hiện chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

7. Tổ chức thực hiện:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX.

**THỦ TƯỚNG**

**Nguyễn Xuân Phúc**

Số: /TTr - BTP

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc ban hành Chỉ thị tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội**

**Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ**

Luật nuôi con nuôi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011. Ngày 01/02/2012, Việt Nam đã trở thành thành viên Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế (sau đây gọi là “Công ước La Hay”). Nhằm tăng cường việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội. Bộ Tư pháp báo cáo như sau:

#### **I. Sự cần thiết ban hành Chỉ thị**

Trong giai đoạn 2011 - 2016, trên toàn quốc có 17.657 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi trong nước và nước ngoài, trong đó có 2.321 trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội. Về cơ bản, việc thực hiện các quy định của pháp luật về nuôi con nuôi được tuân thủ nghiêm túc, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong môi trường gia đình thay thế phù hợp. Quyết định về việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam được đương nhiên công nhận ở các nước thành viên Công ước La Hay. Cho đến nay, hầu hết những nước nhận con nuôi nhiều nhất thế giới đều đã chủ động đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác về nuôi con nuôi với Việt Nam. Điều này cho thấy, thông qua việc hoàn thiện khung pháp luật và việc thực thi nghiêm túc Công ước La Hay, Việt Nam đã tạo được niềm tin đối với cộng đồng các nước thành viên Công ước.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay, đặc biệt là việc tìm gia đình thay thế cho trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội ở các địa phương còn một số hạn chế như:

- Số lượng trẻ em được giải quyết làm con nuôi trong nước và nước ngoài trên toàn quốc còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu cần tìm gia đình thay thế của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em đang sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo số liệu của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, trên toàn quốc trung bình hàng năm thường xuyên có khoảng 22.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được

chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Trong khi đó, hằng năm trung bình chỉ có khoảng 0,4% (98/22.000) trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội được giải quyết cho làm con nuôi trong nước và khoảng 1,3 % (288/22.000) trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội được giải quyết cho làm con nuôi nước ngoài. Việc để trẻ em sống trong cơ sở trợ giúp xã hội vừa không đảm bảo trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần, vừa tạo gánh nặng cho ngân sách nhà nước phải chi trả cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

- Nhiều địa phương chưa tích cực kiểm tra, đánh giá cơ sở trợ giúp xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội tham gia giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài: Cho đến nay, trên toàn quốc mới chỉ có 36/63 UBND cấp tỉnh chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội tham gia giải quyết cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài với 64/413 cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định. Trong đó, chỉ có 35 cơ sở trợ giúp xã hội giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài; còn 29 cơ sở trợ giúp xã hội đã được chỉ định nhưng chưa giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Nhiều địa phương gặp khó khăn, chưa sử dụng hết số kinh phí được điều chuyển theo quy định của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP, bao gồm cả lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài và chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài.

- Hầu hết các địa phương chưa quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi và tổ chức con nuôi nước ngoài tại địa phương: Việc hỗ trợ sau khi nhận con nuôi ở địa phương mang tính chất tự nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế hầu như mọi trường hợp giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài ở địa phương đều phát sinh khoản hỗ trợ này. Hiện nay cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chưa quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ này để bảo đảm việc sử dụng các khoản hỗ trợ đúng mục đích là chăm sóc trẻ em; bảo đảm việc hỗ trợ được thực hiện một cách lành mạnh, không ảnh hưởng đến bản chất nhân đạo của việc nhận con nuôi, tránh gây ra hiện tượng cạnh tranh giữa các tổ chức con nuôi nước ngoài của các nước.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do:

- Các cơ quan có liên quan ở địa phương chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa nhân đạo và mục đích của công tác nuôi con nuôi đối với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nên chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội (chưa tích cực lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thế, chưa tích cực chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài);

- Các cơ quan, tổ chức ở địa phương chưa theo kịp những thay đổi cơ bản về việc giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài phải tách bạch với hoạt động hỗ trợ nhân đạo và minh bạch vấn đề tài chính trong giải quyết việc nuôi con nuôi: Trước khi có Luật nuôi con nuôi, việc giải quyết nuôi con nuôi gắn liền với các chương trình, dự án hỗ trợ nhân đạo của các tổ chức con nuôi nước ngoài đối với các địa phương, nhất là đối với các cơ sở trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, Luật nuôi con nuôi và

Công ước La Hay không cho phép việc hỗ trợ trực tiếp như trên nên một số địa phương chưa kịp thay đổi nhận thức, vẫn muốn thực hiện theo cơ chế cũ, dẫn đến còn tâm lý "chờ đợi" các khoản hỗ trợ hoặc "đóng cửa" việc giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Một số quy định pháp luật về nuôi con nuôi còn chưa phù hợp với thực tiễn, chẳng hạn như: quy định về việc chỉ định cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài dẫn đến chỉ những trẻ em sống ở cơ sở được chỉ định mới được giải quyết cho làm con nuôi; chưa có quy định rõ ràng về mức độ các loại khuyết tật, bệnh tật dẫn đến việc các địa phương khó khăn trong việc xác định trẻ em thuộc diện Danh sách 2 hoặc chỉ tập trung tìm gia đình thay thế cho trẻ em thuộc Danh sách 2...

Trong giai đoạn 2011 - 2016, Bộ Tư pháp đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên nhưng kết quả giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em sống ở cơ sở trợ giúp xã hội còn hạn chế. Để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay nhằm đáp ứng nhu cầu tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội, Thủ tướng Chính phủ cần ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội.

## **II. Nội dung cơ bản của dự thảo Chỉ thị**

Từ những hạn chế trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em sống tại cơ sở trợ giúp xã hội nêu trên, Bộ Tư pháp dự thảo nội dung cơ bản của Chỉ thị như sau:

1. Tăng cường công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở các cơ sở trợ giúp xã hội: Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn địa phương lập, theo dõi và quản lý Danh sách trẻ em ở cơ sở trợ giúp xã hội cần tìm gia đình thay thế trong nước và nước ngoài; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đôn đốc cơ sở trợ giúp xã hội lập danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế trong nước và nước ngoài và kịp thời phê duyệt danh sách trẻ em cần tìm gia đình thay thế.

2. Tăng cường việc chỉ định và mở rộng diện cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi ở nước ngoài: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, đánh giá điều kiện của các cơ sở trợ giúp xã hội để chỉ định hoặc chỉ định thêm cơ sở trợ giúp xã hội cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài, không phân biệt cơ sở trợ giúp xã hội công lập hay ngoài công lập.

3. Bảo đảm kinh phí cho công tác giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương: Kể từ ngày 01/01/2017, việc sử dụng khoản lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài được thực hiện theo quy định mới của Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng

ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài. Theo quy định mới thì việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí giải quyết việc nuôi con nuôi ở địa phương sẽ khó khăn khi lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi nước ngoài thuộc ngân sách nhà nước cấp Trung ương (Cục Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp thu theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 114/2016/NĐ-CP và nộp 100% vào ngân sách nhà nước). Do vậy, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cần đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước cho các cơ quan liên quan ở địa phương trong công tác nuôi con nuôi theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

4. Tăng cường việc quản lý các khoản hỗ trợ của cha mẹ nuôi và các tổ chức con nuôi nước ngoài đối với các địa phương: Việc hỗ trợ sau khi nhận con nuôi ở địa phương mang tính chất tự nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế hầu như mọi trường hợp giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài ở địa phương đều phát sinh khoản hỗ trợ này. Vì vậy cần thiết phải có sự kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để bảo đảm việc tiếp nhận, sử dụng các khoản hỗ trợ đúng mục đích, việc hỗ trợ được thực hiện một cách lành mạnh, không ảnh hưởng đến bản chất nhân đạo của việc nhận con nuôi, tránh gây ra hiện tượng cạnh tranh giữa các tổ chức con nuôi nước ngoài của các nước

5. Tăng cường theo dõi tình hình thi hành Luật nuôi con nuôi và Công ước La Hay: Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện pháp luật về nuôi con nuôi; Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi vào năm 2018. Trong năm 2020, Bộ Tư pháp tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật nuôi con nuôi phục vụ việc nghiên cứu khả năng sửa đổi, bổ sung Luật nuôi con nuôi; các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nuôi con nuôi, ý nghĩa nhân đạo và mục đích của việc giải quyết nuôi con nuôi nhằm thực hiện chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Tổ chức thực hiện: Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này; Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

### **III. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau**

Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến góp ý đối với dự thảo Chỉ thị. Về cơ bản, các nội dung của dự thảo Chỉ thị đã đạt được sự thống nhất của các cơ quan có liên quan. Tuy nhiên, hiện vẫn có những nhóm ý kiến khác nhau đối với các vấn đề sau:



.....

#### **IV. Kiến nghị**

Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở các cơ sở trợ giúp xã hội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phó TTgCP .... (để báo cáo);
- Thứ trưởng phụ trách (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Lưu: VT, Cục CN.

**BỘ TRƯỞNG**

**Lê Thành Long**